



การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔				
<p>๑.จิตสำนึกของบุคลากรแต่ละคนต่างกันในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>๒.เงินเดือนสำหรับการครองชีพแต่ละคนต่างกัน</p> <p>๓.พฤติกรรมการใช้จ่ายของบุคลากรอาจเป็นแรงผลักดันไปสู่การกระทำในเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่</p>	<p>๑.มีการประชุมประจำเดือนเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p>										<p>มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ</p>	<p>ทุกเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมทุกเดือน - จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ เรื่อง No Gift Policy - เผยแพร่กฎหมาย มาตรการ ในช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น - จัดโครงการอบรมตามแผนงานที่วางไว้

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
		ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔			
๔. การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร	<p>- จัดทำและทบทวนคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๑.ทบทวนคู่มือ</p> <p>๒.ประกาศใช้</p> <p>๓.เผยแพร่</p>							<p>จัดทำแล้วเสร็จ</p> <p>ภายใน ม.ค. ๖๖</p> <p>- ทบทวนคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร</p> <p>- เ ส น อ ผู้บังคับบัญชา</p> <p>- ปรับปรุงข้อมูลในคู่มือประชาชน</p> <p>- ประกาศใช้</p> <p>- เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>